

การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งผู้มารับบริการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยฯ รวมทั้งมีการกำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจัดการอาคารสถานที่และความปลอดภัย (FMS) และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมีหน้าที่ในการรายงานการปฏิบัติงานต่อนายจ้างเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร

- กำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เป็นประจำทุกเดือน โดยพนักงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล ได้แก่ ถังดับเพลิง ,ตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) , ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) , ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit)
- มีการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยกำหนดทุกวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ และมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ใหญ่ทุก 1 ปี โดยบริษัทภายนอกฯ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น



ภาพการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump)

ผลการดำเนินงาน

- จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงานที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมฯ ตามกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดให้ร้อยละ 40 ของพนักงานในแต่ละแผนก ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น จัดการอบรมทุกปี โดยหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ ทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

ในปี 2565 มีจำนวนพนักงานใหม่ ที่เข้ารับการอบรมดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ประจำปี จำนวน 60 คน



บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Fighting) ประจำปี ให้แก่พนักงาน และพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงทฤษฎีของการเกิดไฟ ประเภทของไฟ หลักในการดับไฟและจิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ วิธีการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการป้องกันแหล่งกำเนิดไฟ ตลอดจนเพื่อให้รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงในลักษณะต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี และการฝึกซ้อม CODE RED

จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใหญ่ทั้งโรงพยาบาลและเฉพาะหน่วยงานที่มีความเสี่ยง ได้แก่ แผนก ER, แผนก ICU, แผนก OR, แผนกรังสีวินิจฉัย, แผนก LR , แผนกไตเทียมและWard 6-12 เป็นประจำทุกปี โดยการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟใหญ่จะกำหนดเดือนธันวาคมของทุกปี โดยจัดขึ้นจำนวน 3 รอบ ได้แก่ รอบเวรเช้า รอบเวรบ่าย และรอบเวรดึก เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และทราบหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น รวมถึงทราบปัญหาที่พบระหว่างการซ้อมเพื่อนำปัญหาไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ, จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเวรเช้า กลุ่มเวรบ่าย และกลุ่มเวรดึก ตลอดจนจัดซ้อมย่อยแผนอพยพหนีไฟรายแผนก/หน่วยงาน